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บันทึกรายงานการประชุมสภา 

เทศบาลต าบลกุดแฮดสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕62 

วันท่ี  25  กุมภาพันธ์   ๒๕62   
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลกุดแฮด 

อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
 

-------------------- 
 
 
 
 
 



 
        บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ ๑ ประจ าป ี ๒562 
วันที ่ 25  กุมภาพันธ์   ๒๕62  เวลา  ๐๙.3๐ น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุดแฮด 
-------------------------------- 

-ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายจ าเริญ   กุดวงศ์แก้ว ประธานสภาเทศบาล   
2 นายเขต  งามแสง รองประธานสภาเทศบาล   
3 นายกาหวน  ก้องเวหา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1   
4 นายประยงค์  ข่วงทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1   
5 นายเปี่ยง  จูมศรีสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1   
6 นายนคร  กุดวงศ์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1   
7 นายพิษณุพล  กุดวงค์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1   
8 นายเคี้ยม  ศรสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   
9 นายเกียรติก้อง จ าวงศ์ลา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   

10 นายสมพร  ศรีมุกดา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   
11 นายปราเรียน  ศรีมุกดา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   
12 นายมงคล  จ าวงศ์ลา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   
13 นายสมบูรณ์  วงศ์ศรีดา เลขานุการสภาเทศบาล   

 
-ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
-ผู้ลาประชุม 

- ไม่มี 
 

-ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเทอดไทย  ไฝชอบ นายกเทศมนตรีฯ   
2 นายเหง่า  ทุมลา รองนายกเทศมนตรีฯ   
3 นายศรีพล  ศรีมุกดา รองนายกเทศมนตรีฯ   
4 นายเหรียญทอง  กุดวงค์แก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ   
5 นายนิธงชัย  พรมศรี เลขานุการนายกฯ   
6 นายบุญเพ็ง  ฮังกาสี ปลัดเทศบาล   
7 นายนิโรจน์  สวนาการณ์ หน.ส านักปลัด   
8 นายปิยพงษ์  กันยาสนธิ์ ผอ.กองการศึกษา   
9 นางแววตา  อิทธิฤกษ์มงคล ผอ.กองคลัง   

10 นางจารุณี   แก้วก่า นักวิเคราะห์ฯ   
11 นายธณศักดิ์  กาญจนเกตุ นายช่างโยธา   
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 
นายสมบูรณ์   วงศ์ศรีดา  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน พนักงาน
เลขานุการสภาฯ   เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลกุดแฮดจ านวน  ๑2 คนมาครบองค์ประชุมและอยู่ในห้องประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว   ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย   และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 1/๒๕62   
เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญของปี 2562 และ ของปีถัดไป และหารือข้อ
ราชการอ่ืนๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วน พนักงาน
ประธานสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดประชุม 
    สมัยสามัญ สมัยที ่1/๒๕62   ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 
๑ ประจ าป ีพ.ศ.  ๒๕62 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระในวันนี้ กระผมขอแจ้งประกาศเรียก
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล 
    ต าบลกุดแฮดสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ให้ทุก 

ท่านทราบ ดังนี้  
        ประกาศสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕62 

ตามที่ สภาเทศบาลต าบลกุดแฮด ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลกุด
แฮด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕62  เมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลกุดแฮด  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕61 มีก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕62 เป็นต้นไป  มีระยะเวลาไม่เกิน  ๓๐  วัน  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความ มาตรา ๒๕  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕62  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2562  มีระยะเวลาไม่เกิน  ๓๐  วัน  
จึงประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด ทราบ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่    28  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕62 

                                                             (ลงชื่อ)  นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว 
                                                                    (นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว) 
                                                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด                     

ที่ประชุม   - รับทราบ 

1.2 แจ้งการให้ความช่วยเหลือนายยุทธศักดิ์  ศรีศิรินทร์  (ถวายฎีกา) นาย
จ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับการให้ความช่วยเหลือนายยุทธศักดิ์  ศรีศิ
รินทร์ ราษฎรบ้านกุดบาก หมู่ที่ 1 ประธานสภาฯ   ซึ่งอยู่ใน
เขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลกุดแฮด  ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงให้ที่ 

    ประชุมทราบด้วย  
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นายเทอดไทย  ไฝชอบ  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วน พนักงาน 
นายยกเทศมนตรีฯ  เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับการให้ความช่วยเหลือนายยุทธ
ศักดิ์ 

ศรีศิรินทร์ ราษฎรบ้านกุดบาก หมู่ที่ 1 ซึ่งเคยยื่นฎีกาถวายขอความช่วยเหลือ   
ได้มาแจ้งต่อเทศบาลต าบลกุดแฮดให้ความช่วยเหลือกรณีไม่มีน้ าใช้อุปโภค  
เทศบาลฯโดยกองช่างได้ออกไปส ารวจและหาช่างมาขุดเจาะน้ าบาดาล   แต่ยังไม่
มีน้ าใช้เพียงพอโดยเจาะลงไปประมาณ 7-8 เมตร พบหินดินดานและไม่สามารถ
เจาะผ่านลงไปได้ กองช่างจึงจัดชื้อท่อน้ าขนาด 4 นิ้ว ท าเป็นท่อกันพังและจัดซื้อ
เครือ่งดูดน้ า(ชนิดไดน์ซักน้ า)  เพ่ือให้ใช้น้ าผิวดินไปก่อนเนื่องจากหากจะขุดเจาะ
ด้วยเครื่องปั้มลมแบบบ่อน้ าลึก  กองช่างไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ ไว้  
เบื้องต้นจึงแก้ไขปญัหาให้ใช้น้ าผิวดินไปก่อน  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ที่ประชุม   - รับทราบ 

1.3 แจ้งการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลฯ ประจ าปี 2562   
 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของเทศบาลต าบลกุดแฮด ขอ
เชิญประธานสภาฯ   คณะผู้บริหารชี้แจงใหท้ี่ประชุมทราบด้วย 
 

นายเทอดไทย  ไฝชอบ  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน
นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเชิญ นายปิยพงษ์  กันยาสนธิ์  ต าแหน่ง 
      ผอ.กองการศึกษา ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย 
 

นายปิยพงษ ์ กันยาสนธิ์   เรียนประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร   พนักงานเทศบาลและ 
ผอ.กองการศึกษา   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าประจ า ปี  

2562 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   ได้ตั้งงบประมาณ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  จ านวน 50,000 บาท   เมื่อวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลต าบลกุดแฮด โดยกองการศึกษา ได้เชิญผู้น า
ชุมชน สมาชิกสภาและตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมประชุมเพ่ือก าหนดประเภทกีฬา
และคัดเลือกอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว    ส าหรับการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในปีนี้   จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 กุมพาพันธ์ 
2562- 1 มีนาคม  2562 ณ โรงเรียนบ้านบัวครุราษฏร์สามัคคี  โดยในวันที่ 
28 มีนาคม 2562 จะมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รอบคัดเลือก ประกอบด้วย 1. 
ทีมฟุตบอลระดับปฐม  2.ทีมฟุตบอลระดับเยาวชน  3 ทีมฟุตบอล vip กุดแฮด 
พบ  ทีมฟุตบอล vip อ าเภอกุดบาก   เพ่ือให้ได้คู่ชิงที่ 3 และที่ 1 ระหว่าง
เยาวชนในเขตเทศบาลต าบลกุดแฮด ในวันที่ 1 มีนาคม 2561  จะมีพิธีเปิด-ปิด
การแข่งขันกีฬาโดยช่วงเช้าจะมีการเดินพาเรด จะตั้งขบวนแห่ตั้งแต่ลานกีฬา
อเนกประสงค์บ้านบัว หมู่ที่ 10 ตามถนนสายบ้านบัว-บ้านค้อ เข้ามายังโรงเรียน
บ้านบัวฯ  โดยในปีนี้จะมีการเดินป้ายรณรงค์การไปเลือกตั้งและป้ายการรณรงค์
การเก็บขยะร่วมแห่ในขบวนด้วย และจะมีการแข่งขันทุกประเภทกีฬาที่มีการ
ผ่านรอบคัดเลือกแล้วมาชิงชนะเลิศ   มอบโล่รางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศ  รอง
ชนะเลิศและรางวัลชมเชยให้แก่นักกีฬาทุกชนิดกีฬา ประธานในพิธีกล่าวปิดเป็น
อันเสร็จพิธีส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารก าหนดการแข่งขันที่แจกให้นี้   
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
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1.4 แจ้งหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดสกลนคร ออกให้บริการ ณ ร.ร.บ้านกุดแฮด 
 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับการแจ้งหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดสกลนคร ออกให้บริการประชาชน 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย 

นายเทอดไทย  ไฝชอบ  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน
นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัด 
 สกลนครจะออกมาให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่บ้านกุดแฮด  หมู่ที่ 4-7-9 

ในปีนี้ ณ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง  เป็นการออกปฏิบัติงานของ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว. ประจ าเดือนมีนาคม 2562  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จังหวัด
สกลนคร  ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ผอ.สว. จึงก าหนดให้จัดหาและ
ส่งเสริมให้มีหน่วยแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครออกปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน ให้การรักษา  ป้องกัน  ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่นที่ทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม  จังหวัดสกลนคร  จึงได้
คัดเลือกบ้านกุดแฮด หมู่ที ่4-7-9   เพ่ือออกมาปฏิบัติงานในวันที่ 21  มีนาคม 
2562  ตั้งแต่เวลา 08.00น.เป็นต้นไป ณ  โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์
ผดุง บ้านกุดแฮด หมู่ที่  4 ต าบลกุดบาก   จึงแจ้งให้สมาชิกสภาทราบเพ่ือเข้า
ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 

1.5 แจ้งการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  ประจ าปี 2562 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (18 มี.ค. 62)  ขอเชิญคณะผู้บริหาร
ชี้แจงให้ประธานสภาฯ  ที่ประชุมทราบด้วย 

นายเทอดไทย  ไฝชอบ  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน
นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ในปี  

2562สืบเนื่องจาก  วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีถือเป็นวันท้องถิ่นไทย โดยมี
ความเป็นมาที่ส าคัญคือ การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นได้เริ่มต้นอย่างเป็น
รูปธรรมเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมือง
นครเขื่อนขันธ์ (เมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) และได้ทอดพระเนตร
เห็นสภาพตลาดเมืองนครเขื่อนขันสกปรกมาก จึงทรงมีพระราชด ารัสในที่ประชุม
เสนาบดีว่า“โสโครกเหมือนกับตลาดท่าจีน” (หรือตลาดท่าฉลอม) จึงเป็นเหตุให้ 
สมเด็ จพระ เจ้ าบรมวงศ์ เ ธ อ  กรมพระยาด า ร งราชานุ ภาพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย และ พระยาพิไชยสุนทร ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาคร   ได้
เชิญก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าชาวจีนในตลาดท่าฉลอม มาประชุมเพ่ือร่วมกัน
พิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไข โดยพ่อค้าและประชาชนยินดีที่จะเสียสละร่วมกัน
พิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไข ร่วมกันรักษาความสะอาดและสร้าง “ถนนถวาย” 
ขึ้น พร้อมทั้งได้กราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จพระราชด าเนินท าพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ร.ศ.124 (พ.ศ.2448)  ใน
การนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานเงินภาษีโรงร้านตลาดท่า
ฉลอมเพ่ือใช้ท านุบ ารุงท้องถิ่น และได้ประกาศจัดตั้ง สุขาภิบาลท่าฉลอม เมือง
สมุทรสาครเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองท านุบ ารุงท้องถิ่น
กันเอง ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอก าหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น  
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“วันท้องถิ่นไทย” เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะต าบลท่าฉลอมขึ้น
เป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจการปกครองให้แก่
ประชาชนและเป็นการถือก าเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศ
ไทย   ส าหรับการจัดงานวันท้องถิ่นไทยของอ าเภอกุดบาก  ในการประชุมในปีที่
ผ่านมาก าหนดให้เทศบาลต าบลกุดแฮดเป็นเจ้าภาพ     ซึ่งในปีที่ผ่านมาเทศบาล
ต าบลกุดแฮด ยังไม่ได้จัดเนื่องจากติดงานวันวางดอกไม้จันทน์ ส าหรับในปีนี้คณะ
ผู้บริหารจะมอบหมายให้ส านักปลัดไปก าหนดรูปแบบการจัดโดยประสานงาน
จังหวัด อ าเภอว่าจะจัดงานวันท้องถิ่นไทยได้หรือไม่เนื่องจากอยู่ในห้วงการห้าม
จัดงานเรือนเริงก่อนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส. ซึ่งคณะผู้บิหาร
จะได้ประชุมหาหารือระหว่าง 4 ท้องถิ่นกันอีกครั้งเมื่อผลเป็นประการใดจะแจ้ง
ให้สมาชิกสภาทราบต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

1.6 แจ้งการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ศูนย์ ทต.กุดแฮด ประจ าปี 2562  
นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ศูนย์ ทต.กุดแฮด ขอเชิญคณะผู้บริหาร
ประธานสภาฯ   ชี้แจงให้ ที่ประชุมทราบด้วย 
 

นายเทอดไทย  ไฝชอบ  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงาน
นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับการจัดกิจกรรมวัน  อปพร. สังกัด  

เทศบาลต าบลกุดแฮด ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2562  ก าหนด
ไว้แผนงานรักษาความสงบภายใน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   โครงการจัดงานวัน อปพร. จ านวน 15,000 
บาท    ซึ่งในปงีบประมาณ 2561 เทศบาลเราไม่ได้จัดเนื่องจากติดรับเสด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯมาพระราชทางปริญญาบัตร  ซึ่งในปีนี้จะให้ฝ่ายเจ้าพนักงานป้องกัน
ประสานทางอ าเภอและจังหวัดว่าสามารถจะจัดงานให้ตรงกับวันได้หรือไม่ 
เพราะอยู่ในช่วงใกล้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์  แต่ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องจะ
จัดเหมือนในปีที่เคยจัดที่ผ่านมาโดยจะเชิญท่านนายอ าเภอกุดบาก ในฐานะ
ประธานศูนย์อปพร. ระดับอ าเภอมาเป็นประธานในพิธีเปิด   โดยกิจกรรมภาค
เช้าจะมีการเดินสวนสนามของสมาชิกอปพร. เพ่ือแสดงพลังความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่  หลังจากนั้นประธานอ่านสารจากกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวัน 
อปพร.   ท ากิจกรรมภายในชุมชน และพักเที่ยงรับประทานอาหารเป็นเสร็จพิธี  
ส าหรับการจัดงานในปีนี้ต้องประสานงานกับอ าเภอกุดบากและจังหวัดสกลนคร
ก่อนว่าจะจัดงานวันอปพร ได้หรือไม่ เมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง การรับรองรายงานประชุมที่ผ่านมา   
2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 4/๒๕61   
 (เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  ๒๕61 )  

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับ การรับรองรายงานการประชุมฯขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจดู
รายงาน 

ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/๒๕61 เมื่อวันที่  25  
ธันวาคม  ๒๕61 ที่ส่งให้ก่อนวันประชุมสภา   โดยจะให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ 
อ่านทวนให้ที่ประชุมประกอบการพิจารณา ตั้งแต่หน้าหนึ่งถึงหน้าสุดท้าย 
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 (เลขานุการอ่านให้ที่ประชุมทราบเสร็จแล้ว)  มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขหรือ
ขอเพ่ิมเติมบันทึกรายงานการประชุมนี้อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
ล าดับต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลให้การรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/๒๕61  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  ๒๕
61 นี้ 

 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ 
 

มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด    สมัยสามัญ สมัยที่ 4/๒๕61    
เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  ๒๕61 ดังนี้ 

 - เห็นด้วย ๑1 เสียง 
 - ไม่เห็นด้วย - เสียง 
 - งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่อง   ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
๕.๑  การแจ้งสถานะทางการเงินการคลังเทศบาลต าบลกุดแฮด   

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับแจ้งสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลต าบลกุดแฮด ไตรมาสที่ 2 
ขอประธานสภาฯ   เชิญคณะบริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย 
 

นายเทอดไทย ไฝชอบ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงานเทศบาล
และ 

นายกเทศมนตรีฯ             ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส าหรับการแจ้งสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาล
ต าบลกุดแฮด  ขอเชิญเลขานุการนายกฯชี้แจง ให้ที่ประชุมทราบด้วย 

 

นายนิธงชัย  พรมศรี  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงานเทศบาล
และเลขานุการนายกฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลต าบล 

กุดแฮด   ในไตรมาสที่ 2  ขอสรุปงบประมาณภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ณ วันที่  22  กุมภาพันธ์  ๒๕62  ตามเอกสารกองคลังที่แจ้ง 
ดังนี้ 

1. สรุปเงินงบประมาณ ภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2562   
 

ส าหรับเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 2  เงิน
รายได้ต่ ากว่าประมาณ 8,611,375.33 บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไปต่ ากว่า
ป ร ะม า ณ ก า ร   8 , 2 4 6 , 8 5 2 . 0 0  บ า ท  ร ว ม ง บ ป ร ะม า ณ  ทั้ ง สิ้ น  
10,749,998.82  บาท   ส าหรับรายละเอียดเงินงบประมาณขอให้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาล ตรวจดูตามเอกสารสรุปประมาณการภาพรวม  ณ  วันที่ 22  
กุมภาพันธ์  2562  ที่แจกให้ในที่ประชุมนี้  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประเภทเงิน ประมาณการรายรับ รับถึง 22 ก.พ.62 ต่ ากว่าประมาณการ รับถึง ถึง22 ก.พ.62 คงเหลือ 
เงินรายได้ 15,228,000.00 6,616,625.65 8,611,375.33 10,749,998.82 7,871,774.85 
เงินอุดหนุนทั่วไป 20,252,000.00 12,005,148.00 8,246,852.00 
รวม 35,480,000.00 18,621,773.67 16,858,226.33 10,749,998.82 7,871,774.85 



-7- 
นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับการแจ้งสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลต าบลกุดแฮด ไตรมาตรที่ 
2 ประธานสภาฯ   ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
     อย่างไร 

ที่ประชุม   ไม่มี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.2 การติดตามงานในการประชุมครั้งที่ผ่านมา(สามัญที่ 4วันที่ 25 ธ.ค.61) 
 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับการติดตามเรื่องที่สภามกีารประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอเชญิคณะผู้บริหารชี้แจง
ประธานสภาฯ            ให้ที่ประชุมทราบด้วย  
  

นายเทอดไทย ไฝชอบ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงานเทศบาลและ 
นายกเทศมนตรีฯ             ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับการติดตามเรื่องที่มีการประชุมสภาฯครั้งที่ผ่าน

มา ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
1.) การก่อสร้างสร้างรางระบายน้ า หมู่ที ่9-4 

ส าหรับ กรณกีารก่อสร้างสร้างรางระบายน้ า หมู่ที ่9-4  ทางผู้รับจ้างได้
ด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นและคณะกรรมการตรวจรับการจ้างด าเนินการตรวจ
รับเรียบร้อยแล้ว ในส่วนการก่อสร้างรางระบายน้ าที่ไม่สุดสายทางกองช่างได้ให้
ผู้รับจ่างถมดินและเทคอนกรีตทับเรียนร้อยแล้ว และการก่อสร้างไปไปตามแบบที่
เทศบาลต าบลกุดแฮดก าหนด  จึงแจ้งให้ที่ประชมทราบ 

 

2.) การส ารวจมิเตอร์น้ าประปาหมู่บ้าน ม.3-5-8-10 
ส าหรับ การส ารวจมิเตอร์น้ าประปาหมู่บ้าน ม.3-5-8-10  ทางคณะผู้บริหารได้
แจ้งให้กองช่างออกส ารวจและให้คณะกรรมการประปาหมู่บ้านด าเนินการแก้ไข
มิเตอร์น้ าที่มีการต่อน้ าไม่ผ่านมิเตอร์หรือมีการกลับทางน้ าทางเข้า-ออกของ
มิเตอร์ที่มีปัญหาครบแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

3.) การซ่อมระบบสวิทย์เปิด-ปิดน้ าประปาหมู่บ้าน ม. 10 
ส าหรับการซ่อมบ ารุงสวิทย์เปิด-ปิดน้ าประปาหมู่บ้าน ม. 10ที่มีปัญหาระบบ
สวิทย์ไม่ตัดเวลาน้ าเต็ม คณะผู้บริหารได้แจ้งให้กองช่างออกซ่อมและแก้ไขระบบ
และกองช่างรายงานมาแล้วว่าสวิทย์เปิด-ปิดใช้งานได้ตามปกติแล้ว  จึงแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

4.) การออกซ่อมบ ารุงประปาบึงแพ ม.4 
ส าหรับ การด าเนินการออกไปซ่อมบ ารุงระบบผลิตน้ าประปาบึงแพ หมู่ที่ 4  
ได้รับรายงานจากกองช่างว่าจะออกไปส ารวจระบบการผลิตน้ าจากเดิมเป็นระบบ
ประปาผิวดินมาเป็นระบบน้ าประปาแบบบาดาล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ซึ่ง
กองช่างได้ออกตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มอเตอร์ระบบสูบน้ าขึ้นถังสูงส่งน้ าใช้
งานได้ปกติ สายไฟฟ้าเชื่อมต่อมอเตอร์ข้างก าแพงช ารุด ซึ่งจะให้ช่างออกไป
ตรวจสอบทั้งระบบอีกครั้ง โดยจะให้ออกไปวันใดขอให้สมาชิกสภาที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการประปาแจ้งด้วยว่าพร้อมวันใด  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายปราเรียน ศรีมุดา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2             ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในฐานะได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกิจการประปา

หมู่บ้าน ขอนัดวันที่ 5 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. โดยผมจะแจ้งนัด
คณะกรรมการประปาคนอ่ืนๆไปร่วมตรวจสอบระบบและซ่อมระบบการผลิต
น้ าประปาด้วย จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-8- 



5.) การตัดเถาวัลย์พันสายไฟฟ้าแรงต่ าหน้าถังประปา ม.6 (หนองบัวม. 6) 
ส าหรับการตัดเถาวัลย์พันสายไฟฟ้าแรงต่ าหน้าถังประปา ม.6 และบริเวณถนน
รอบวัดป่าโดยรอบ   ถ้าจะมีการพัฒนาต้องมีการประสานกันระหว่างผู้น าหมู่บ้าน  
ชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ในการเดินทางผ่านไป-มาหรือท้ังม.5,6,8,10 ให้มาร่วม
กันพัฒนา โยเทศบาลต าบลกุดแฮดจะออกไปร่วมพัฒนาด้วยส่วนจะก าหนดในวัน
เวลาใดในการพัฒนาหมู่บ้าน ขอให้สมาชิกสภาที่เป็นคณะกรรมการประปา
หมู่บ้านก าหนดนัดวันเวลาให้ทราบด้วย  
 

นายกาหวน  ก้องเวหา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1             ประชุมทุกท่าน  กรณเีถาวัลย์พันสายไฟฟ้าแรงต่ าหน้าถังประปา ม.6  ถ้าไม่

ด าเนินการตัดภายในเดือนนี้ก่อนถึงฤดูฝนเสาไฟฟ้าล้มแน่นอน ส่วนก าหนดวัน 
เวลา ผมขอไปประสานกับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่ก่อนว่าจะตรงวันว่างวันใด เมื่อได้
วันเวลาแน่นอนแล้วผมจะแจ้งให้เทศบาลต าบลกุดแฮดทราบ  เพ่ือไปพัฒนา
ร่วมกัน  คิดว่าไม่เกินวันที่  5  มีนาคม  2562  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

6.) การก่อสร้างที่มีความเร่งด่วนก่อนถึงฤดูฝนตามเทศบัญญัติฯ ปี 62 
ส าหรับการด าเนินการโครงการพ้ืนฐานตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2562 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมาณการราคาก่อสร้างใหม่ โดยจะเร่งด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จก่อนถึงฤดูฝนที่น้ าจะท้วมในเวลาก่อสร้างจ านวน 4 
โครงการ คือ 1.โครงการวางท่อคลองหนองกะดาน 2.โครงการสะพานบล็อกข้าม
นานายเคียบ  3.โครงการถนนดินนานายอ่อนศรี 4.โครงการฝาผนังกั้นน้ าล าห้วย
ทราย ม.6 สาเหตุที่ต้องล่าช้าเนื่องจากในการออกแบบและประมาณการาคาใน
โครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไปจะต้องให้วิศวกรเป็นผู้
รับรองแบบด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  และแต่ละโครงการก่อสร้างที่มีการประมาณ
การราคาท่ีผ่านมติที่ประชุมสภาแล้ว จะต้องน ามาประมาณการราคาใหม่ทั้งหมด
โดยให้ใช้เทียบเคียงราคาดค่าก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดก าหนดของเดือนที่
มีการประมาณการราคา จึงเป็นสาตุที่ยังไม่ด าเนินการซึ่งขณะนี้กองช่างได้
ประมาณการราคาเสร็จแล้วคงเหลือแต่ให้กองคลังงานพัสดุประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯต่อไป  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับการติดตามงานในการประชุมครั้งที่ผ่านมา  (สามัญที่ 4/25 ธ.ค. 61) 
ประธานสภาฯ   ยังมีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม   ไม่มี /รับทราบ 
5.3  การแจ้งการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2562 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2562  ขอเชิญคณะ
ประธานสภาฯ   ผู้บริหาร  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย  
 

นายเทอดไทย ไฝชอบ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงานเทศบาลและ 
นายกเทศมนตรีฯ             ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

2562 คณะผู้บริหารจะด าเนินการให้หมดทันภายในปีงบประมาณนี้แน่นอน  
โดยจะเร่งก่อสร้างโครงการที่น้ าจะท้วมถึงก่อนจะถึงฤดูฝนนี้  
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นายนคร  กุดวงค์แก้ว เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1             ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ าล าห้วยทราย ในการ

อนุมัติโครงการผ่านสภาเทศบาล งบประมาณ จ านวน 137,000 บาท  
แต่เวลาช่างมาค านวณราคาใหม่งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 80,000 บาท ท าไม
ราคาถึงต่างกันและจะมีผู้รับจ้างมาท าหรือไม่อย่างไร 
 

นายประยงค์  ข่วงทิพย์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล
และ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1             ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในการประมาณราคาค่าก่อสร้างนอกจากจะต้องอ้างอิง
ราคาพาณิชย์จังหวัดแล้วยังต้องอ้างอิงราคาน้ ามันในแต่ละเดือนแต่เดือนนี้ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จและอีก 30 วันในเดือนข้างหน้า  ถ้ายังไม่เนินการจะไม่
ต้องด าเนินการประมาณราคาใหม่อีกหรือ  ซึ่งในการด าเนินการจะต้องมีการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเกรงว่าจะด าเนินการในโครงการที่น้ าจะท้วมถึงไม่
แล้วเสร็จก่อนแน่นอน 

นายเทอดไทย ไฝชอบ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและ 
นายกเทศมนตรีฯ             ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในการด าเนินการประมาณการราคากองช่างจะ

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน และจะจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา คณะ
ผู้บริหารจะด าเนินการแล้วเสร็จทันก่อนฤดูฝนแน่นอน  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2562 ยังมีสมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ   ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุม   ไม่มี /รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่อง   เสนอขึ้นใหม่ 
6.1  ญัตติก าหนดสมัยประชุมสามัญของปีและสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ของปีถัดไป 
 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับญัตติก าหนดสมัยประชุมสามัญของปีและสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ของปีถัดไป 
ประธานสภาฯ ก่อนด าเนินการก าหนดสมัยประชุมขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบ/

ข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ  เพ่ือประกอบการพิจารณา ด้วย 

นายสมบูรณ์  วงศ์ศรีดา  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงานเทศบาลและ
เลขานุการสภาฯ    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงข้อระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม 
    สภาฯทราบ ดังนี้  

 ๑.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552  

มาตรา ๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัยประชุมสามัญครั้ง
แรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 

วรรคสาม  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่นเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นเลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญดังนี้ 
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(๑) .............. 
(๒)  ส าหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

 

ข้อ  ๒๑  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของแต่ละปีและเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศ
ของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมนี้ 
 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับข้อระเบียบ กฎหมายที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯชี้แจงมา มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาฯ  สงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่อย่างไร  ถ้าไม่มีในการพิจารณาในวาระนี้

จะขอให้สมาชิกแต่ละท่านเสนอต่อที่ประชุมว่าจะก าหนดสมัยประชุมในช่วง
ระยะเวลาใดจึงจะเหมาะสม จึงขอให้สมาชิกสภาเสนอและให้สมาชิกสภารับรอง
จ านวน 2 คน โดยก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2562 ทั้งปี เริ่มตั้งแต่สมัยที่ 
1,2,3 และ 4 และสมัยที่ 1 ของปี 2563  จึงขอเชิญสมาชิกเสนอได้ 

 

ที่ประชุม ไม่มี/รับทราบ 
 

นายกาหวน  ก้องเวหา  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและ
สมาชิกสภาฯ เขต 1   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมในแต่ละสมัยจะต้องให้ 

สอดคล้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีด้วย    ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯตามที่ฝ่ายเลขา
สภาฯชี้ แจงมาให้ปรึกษาหารือในที่ประชุมสภาจึ ง เห็นว่ าฝ่ ายบริหารมี
ข้อเสนอแนะเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่อย่างไร 

 

 นายเทอดไทย  ไฝชอบ  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  พนักงานเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีฯ   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ส าหรับห้วงระยะการก าหนดสมัยประชุมในการ 

บริหารงานในปีที่ผ่านมาไม่มีปัญหาในการบริหารงานและห้างระยะเวลาที่สภา
ก าหนดร่วมกันนี้มีความเหมาะสมแล้ว  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมยังมีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม
เพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  อีกหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีจะขอให้สมาชิกสภาเสนอก าหนดสมัยประชุมในแต่ละ
เดือนได ้

 

ที่ประชุม ไม่มี 
   
 

นายกาหวน  ก้องเวหา  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี  1  เดือนกุมภาพันธ์  2562 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   ผู้รับรอง    1. นายเคี้ยม   ศรสัมฤทธิ์ 

          2.นายเขต  งามแสง 
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นายเคี้ยม  ศรสัมฤทธิ์  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี  2  เดือน มิถุนายน  2562 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   ผู้รับรอง    1.  นายปราเรียน  ศรีมุกดา 
   2.  นายมงคล  จ าวงศ์ลา 
 

นายประยงค์  ข่วงทิพย์  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี  3  เดือนสิงหาคม  2562 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   ผู้รับรอง    1.  นายนคร  กุดวงค์แก้ว 
   2.  นายกาหวน  ก้องเวหา 
 

นายปราเรียน  ศรีมุกดา  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี  4  เดือน ธันวาคม  2562 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   ผู้รับรอง    1.  นายเปี่ยง  จูมศรีสิงห ์
   2.  นายพิษณุพล  กุดวงค์แก้ว 
 

นายเปี่ยง  จูมศรีสิงห ์  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี  1  ของปีถัดไป   เดือน กุมภาพันธ์ 2563 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   ผู้รับรอง    1.  นายเกียรติก้อง  จ าวงศ์ลา 
   2.  นายสมพร  ศรีมุกดา 

 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2562 และปีถัดไป 2563
ประธานสภาฯ    ที่สมาชิกเสนอยังมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอสรุปสมัย 
    ประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
 

1. สมัยประชุมสามัญ   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  มีสี่สมัยๆละไม่เกิน 30  วัน 
และสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ของปีถัดไป  พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
๑.)  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕62 มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

    ๒.)  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  วันที่  ๑   มิถุนายน  ๒๕62 มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
๓.)  สมัยสามัญ สมัยที ่ ๓  วันที่  ๑   สิงหาคม  ๒๕62  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
๔.)  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  วันที่  ๑   ธันวาคม  ๒๕62  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน 
๒.ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ของปีถัดไป วันที่  ๑ 
กุมภาพันธ์  ๒๕63 มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 และสมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ    สมัยที่ ๑  ของปี พ.ศ.  ๒๕63  ยังมีสมาชิกสภาฯท่านใดมีความเห็นแตกต่างอีก 

หรือไม่อย่างไร  
 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกเสนอเพิ่มเติม 
 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 และ
ประธานสภาฯ    สมัยประชุมของปีถัดไป  พ.ศ. ๒๕63 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือจะเสนอ 

เพ่ิมเติมอีก  ล าดับต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบก าหนดสมัย
ประชุมประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 และสมัยประชุมของปีถัดไป  พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ 

 

มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบก าหนด
สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.  ๒๕62    และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ 
ของปี พ.ศ. ๒๕63  ตามที่สมาชิกเสนอ ด้วยคะแนน ดังนี้ 

    - เห็นด้วย ๑1 เสียง 
    - ไม่เห็นด้วย - เสียง 
    - งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
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6.2  ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  ข้อ 2 โต๊ะพับเอนกประสงค์ (แผนงานกองการศึกษา) 

 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับ  ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
ประธานสภาฯ    ข้อ 2 โต๊ะพับเอนกประสงค์  (แผนงานกองการศึกษา) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องแจ้งใหป้ระชุมสภาเทศบาล
ประกอบการพิจารณาด้วย  
 

นายสมบูรณ์   วงศ์ศรีดา  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วม
เลขานุการสภาฯ   ประชุมทุกท่าน  ขอชี้แจงข้อระเบียบที่เก่ียวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
    หมวดครุภัณฑ์ ให้สภาทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

 

ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนมุัติของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับ ข้อระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงหมวดครุภัณฑ์ 
ประธานสภาฯ   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ข้อ 2 โต๊ะพับเอนกประสงค์ (แผนงานกองการศึกษา) 

ยังมีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  ขอเชิญ
คณะผู้บริหารชี้แจงหลักการและเหตุผลให้ที่ประชุมประกอบการพิจารณาด้วย 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายเทอดไทย ไฝชอบ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ  ประชุมทุกท่าน ส าหรับญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงหมวดครุภัณฑ์  ประเภท 
    ครุภัณฑ์ส านักงาน  ข้อ 2 โต๊ะพับเอนกประสงค์ (แผนงานกองการศึกษา) คณะ 

ผู้บริหารจึงขอชี้แจงหลักการและเหตุผลเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภา
เพ่ือให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ดังนี้ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

ตามที่ เทศบาลต าบลกุดแฮด ตั้งงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ การศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  ๒. โต๊ะพับ
เอนกประสงค์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์  ขนาด ๖๐ x ๑๒๐x
๗๕ นิ้ว จ านวน  ๙  ตัว งบประมาณ 13,500  บาท (หน้า 82)      ไม่ปรากฏ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น   ซึ่ง
จ าแนกประ เภทตามหนั งสื อด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท  ๐๘๐๘ .๒ว  ๑๒๔๘   ลง
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๑ หน้า ๒๐๘ ข้อ ๑ 
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กองการศึกษาจึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจ้ง เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้   

ข้อความเดิม (หน่วยวัดเป็นระบบนิ้ว) ๒.โต๊ะพับเอนกประสงค์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด ๖๐x๑๒๐x๗๕ นิ้ว จ านวน ๙ ตัว 
งบประมาณ 13,500  บาท ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณตั้ งตามราคาท้องถิ่น   ซ่ึ งจ าแนกประเภทตามหนังสือ  ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   เรื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑
๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๑ หน้า ๒๐๘ ข้อ ๑  

 

ขอความแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่เป็น (หน่วยวัดเป็นระบบเช็นติเมตร)  
๒. โต๊ะพับเอนกประสงค์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด ๖๐x
๑๒๐x๗๕ เซ็นติเมตร จ านวน ๙ ตัว งบประมาณ 13,500  บาท  ไม่ปรากฏ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น   ซึ่ง
จ าแนกประเภทตามหนั งสื อ  ด่วนที่ สุ ด  ที่  มท  ๐๘๐๘ .๒/ว  ๑๒๔๘   ลง
วันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๑ หน้า ๒๐๘ ข้อ ๑  

 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓  หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ      ข้อ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    คณะผู้บริหารจึงเสนอญัตติเพ่ือขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงต่อสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด  เพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุมัติให้ความเห็นชอบ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ 
 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
ประธานสภาฯ   ข้อ 2 โต๊ะพับเอนกประสงค์ (แผนงานกองการศึกษา) ที่ขอแก้ไขขนาดโต๊ะพับ 

เอนกประสงค์ จากเดิมหน่วยวัดเป็นนิ้ว เป็นขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง 
หน่วยวัดใหมเ่ป็นระบบเช็นติเมตร แต่งบประมาณคงเดิม ที่ฝ่ายบริหารเสนอ  ยัง
มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่อย่างไร  ถ้าไม่มี
ล าดับต่อไป จะเป็นการลงมติอนุมัติให้ความเห็นชอบตามญัตติดังกล่าวนี้ 

 

ที่ประชุม   ไม่มีอภิปรายเพิ่มเติม 
 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดแฮดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจ้ง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  
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จากข้อความเดิม(หน่วยวัดเป็นระบบนิ้ว)  ๒. โต๊ะพับเอนกประสงค์  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด ๖๐x๑๒๐x๗๕ นิ้ว จ านวน ๙ ตัว  
งบประมาณ 13,500  บาท  ข้อความใหม่เป็น(หน่วยวัดเป็นระบบเช็นติ
เมตร)  ๒. โต๊ะพับเอนกประสงค์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 
ขนาด ๖๐x๑๒๐x๗๕ เซ็นติเมตร จ านวน ๙ ตัว งบประมาณ 13,500  บาท  
ตามที่คณะผู้บริหารเสนอด้วยคะแนน ดังนี้ 
- เห็นด้วย  11 เสียง 
- ไม่เห็นด้วย  - ไม่มี 
- งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่อง  วาระอ่ืนๆ 

 

นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว     ส าหรับเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่อย่างไร ถ้าท่ีประชุม   
ประธานสภาฯ    ไม่มี กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล 

ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและด าเนินการประชุมด้วยความเรียบร้อย ส าหรับเรื่อง
ที่มีการประชุมในครั้งนี้   กิจการสภาฝ่ายงานเลขานุการสภาฯจะได้ด าเนินการ
จัดพิมพ์และแจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ขอปิดประชุม 

 

เลิกประชุม เวลา  ๑2.0๐  น. 
      (ลงชื่อ)                                 ผู้จดบันทึก/ผู้พิมพ์ 
                  (นายสมบูรณ์  วงศ์ศรีดา) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด 
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 
1 ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่   25  กุมภาพันธ์  ๒๕62  แล้วรับรองว่ามีความถูกต้อง  จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

      (ลงชื่อ)      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
                     (นายประยงค์    ข่วงทิพย์) 
                                                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

(ลงชื่อ)      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
(นายเกียรติก้อง  จ าวงศ์ลา) 

                กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

(ลงชื่อ)   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
(นายนคร  กุดวงค์แก้ว) 

              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 (นายเปี่ยง  จูมศรีสิงห์) 

               กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

(ลงชื่อ)    สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 
(นายกาหวน  ก้องเวหา) 

                                                     เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
 



 
 
 

ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด     ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ ๑/๒๕62  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด เมื่อวันที่   25  กุมภาพันธ์   ๒๕62   จึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน   
 

(ลงชื่อ)           สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 
(นายจ าเริญ  กุดวงค์แก้ว) 

                         ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด 
 
 
 

 
 
 
 


